

การประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้ชื่อ "๖๐ วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่"

เมื่อวันที่ (๑๑ ก.พ.๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอดห้วงระยะเวลาของการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อ "๖๐ วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่"

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ ฯ ขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยมีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ คุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ การปรับปรุงปริมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จากการฝึกรอบมเพื่อที่จะสร้างแนวกันไฟเพิ่มเติมใน ๖ พื้นที่วิกฤติที่เกิดจุดฮอตสปอตจำนวนมากใน ๖ พื้นที่ ได้แก่ อำเภออมก๋อย สะเมิง แม่แจ่ม จอมทอง เชียงดาว และฮอด ซึ่งจะทำในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่เสี่ยงต่ำบดที่เกิดวิกฤติในปีที่ผ่านมาเกิน ๗๕ เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ และพร้อมจะนำภาคส่วนเอกชน มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อาทิ ชมรมเอ็นดูโรมอเตอร์ไซค์วิบากจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับทางกองทัพอากาศ เพื่อเตรียมการขอเครื่องบินมาสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อสร้างเข็มน้ให้นักท่องเที่ยวในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมการร่วมมือบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมวดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการดูแล รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ที่ ๕ ล้านบาท อาทิ โครงการซ่อมแผนการควบคุมไฟป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพ่นละอองน้ำ เพื่ออากาศสดใส เชียงใหม่ไร้หมอกควัน ดำเนินการภายในอำเภอเมือง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๐ เมษายน

๒๕๕๘ รถน้ำจำนวน ๒ คัน ติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมปัญหาหมอกควัน และไฟฟ้า โครงการจัดทำคู่มือ รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม มอบให้ทุกอำเภอ โครงการฝึกอบรมวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ (Call Center) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๙๘๓๓๓ ต่อ ๑๙๙ ให้บริการดับไฟไหม้หญ้าและขยะ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน การจัดระบบเตือนภัย จัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุมลพิษทางอากาศและปัญหามอกควัน (Call Center) เพิ่มสายตรวจเทศกิจ และจัดทีมดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้ใบไม้ แหวงทั้ง ๔ ให้บริการเก็บรวบรวมกิ่งไม้ใบไม้อย่างทั่วถึงทั้ง ๙๖ ชุมชน ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ประสานขอความร่วมมือในการควบคุมฝุ่นละออง จากการก่อสร้างอาคาร และการขนส่งวัสดุทางการก่อสร้าง บังคับใช้กฎหมาย กรณีที่การก่อสร้างอาคาร หรือการขนย้ายวัสดุ ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เติมน้ำให้อากาศ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ประตูท่าแพ มีกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ กวาดล้างถนน ไหล่ทาง ทำความสะอาดเมือง การสาธิตการตรวจควัน ดำรณยนต์ของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ การเปิดน้ำพุรอบคูเมือง ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทางด้านมาตรการทางกฎหมาย จัดทำประกาศเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ง บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในกรณีที่คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จัดเตรียมและแจกผ้าปิดจมูกแก่ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก คนชรา ผู้ป่วยทางเดินหายใจ

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัดชุดปฏิบัติ การมวลชนสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟฟ้าละหมอกควันกองทัพภาคที่ ๓ เตรียมพร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ฉบับดังนี้ ๑.เรื่อง กำหนดเขต ควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ คือเมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชที่ดินทำกิน ต้องขออนุญาตจาก กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมจะต้องจัดทำแนวกัน ไฟและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ หากราษฎรไม่แจ้งต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาต แล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมีได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ของตนครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้แจ้งต่อนายอำเภอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน ๒.เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผา ป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่จึงห้ามการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด หากมีการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องได้รับโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ ๓.เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการเผาป่าและการเผาในที่โล่ง เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามอก

ควันและไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการเผาป่าและ เผาในที่โล่ง
แจ้ง ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานปฏิบัติตัวเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการงดเผาทุกชนิดในเขตรับผิดชอบ ละควบคุมการเผาทุกชนิด ๔.เรื่อง มาตรการป้องกัน
การจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการจุดไฟเผาในที่โล่งและ
พื้นที่เกษตรและให้ราษฎรมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงใหม่จึงห้ามการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรโดยเด็ดขาด
หากมีการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๕ ๕.เรื่อง การกำหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟฟ้า
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้
ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off)
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้กำหนดช่วง
เวลาควบคุมการเผา ๖๐ วัน (ช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) ภายใต้ชื่อ “๖๐
วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ” ซึ่งคุณภาพอากาศจังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) เฉลี่ย
๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๘๑ – ๘๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า หากพบไฟฟ้า ผู้ที่เผาป่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายและมีรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส
รายละเอียด ๕,๐๐๐ บาท ขอความร่วมมือโทรแจ้งที่หมายเลข ดังต่อไปนี้ ๑.สถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัด
เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ ๒.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าภาคเหนือ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๒ ๕๑๒๘, ๐๘ ๑๙๘๐ ๖๔๑๒ ๓.สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๓ ๑๖๑๐ ๔.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ ๕.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๙ ๘๓๓๓ ต่อ ๑๙๙ ๖.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๑ ๓๘๓/๒, ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๓/๐ / สายด่วน ๑๓/๘๔ ๗.
เทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๓ ๔๔๔๔ ๘.ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๑๕-๖ ๙.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐
๕๓๒๔ ๙๓๔๕ ๑๐.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐
๕๓๑๑ ๒๓/๒๕-๖